
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดทีี่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายสมคิด จันทรมฤก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่ำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางเมธกา แดงอ่ำาพล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายชัยยา ข่ำาสะอาด  ผู้อ่ำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการพิเศษ รักษาการในต่ำาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม  ผู้อ่ำานวยการส่ำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการน่ำNาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้าสารสนเทศและประเมินผล)  (แทน)

๑๗. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นายอาร์ม จินตนาดิลก  รักษาการในต่ำาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช่ำานาญการพิเศษ
รักษาการ ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน)
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๑๘. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายจักกฤช ฤทธิเนื่อง  รักษาการในต่ำาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช่ำานาญการพิเศษ
รักษาการ ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน)

๑๙. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๒๐. ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๑. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๒. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์  รักษาการในต่ำาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการพิเศษ
รักษาการ ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๒๓. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่ำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางวราภรณ์ จิตรีวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ  เมืองพัทยา
๒. นายสุรเดช ทะเริงรัมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เมืองพัทยา
๓. นายวัชระ กางกัNน วิศวกรคอมพิวเตอร์  การไฟฟ้านครหลวง
๔. นายชาตรี ศรีดาวเดือน วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๖  การไฟฟ้านครหลวง
๕. นายรัชพล หอมแช่ม นักประมวลผลข้อมูล  การไฟฟ้านครหลวง
๖. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๗. นางสาวอารยา เซ็นเชาวนิช นักประมวลผลข้อมูล ๑๐  การไฟฟ้านครหลวง
๘. นางสาวรัตยากร วิชชุดากรกุล นักประมวลผลข้อมูล  การไฟฟ้านครหลวง
๙. นางสาววิศิษฎ์ศรี แป้นด้วง นักประมวลผลข้อมูล ๑๐  การไฟฟ้านครหลวง
๑๐. นางกรรณิกา แสงแก้ว รองผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นายสุภกร ศรีตุลานนท์ รองผู้อ่ำานวยการกองแผนท่ีระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายรังสิวุฒิ หม่ืนยา วิศวกร ระดับ ๘  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นางสาวปิยะรัตน์ ศิริวรรณ นักประมวลผลข้อมูล ๙  การไฟฟ้านครหลวง
๑๔. นางสาวฐิติมา บุญหนัก วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๖  การไฟฟ้านครหลวง
๑๕. นางสาวสายรุ้ง ป่ินหย่า นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๖. นางสาวปัญจมาศ ก่ำาลังดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖  การประปาส่วนภูมิภาค
๑๗. นายอมร สังข์เมือง วิศวกรไฟฟ้า ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๑๘. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๙. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๐. นางสาวนวลวรรณ ฉวีวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๑. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโยลีฯ  การประปาส่วนภูมิภาค

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)
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๒๒. นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖  องค์การจัดการน่ำNาเสีย
๒๓. นายอารมณ์ ทองอุดมทรัพย์ ผู้อ่ำานวยการกอง  การไฟฟ้านครหลวง
๒๔. นายสุรเดช สุรินทร์ นักประมวลผลข้อมูล  การไฟฟ้านครหลวง
๒๕. นางสาวทมิตา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๖. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๗. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๘. นายพิพัฒน์ โกวิทวที เจ้าหน้าท่ี  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด่ำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีN

ระเบียบวาระที่   ๑  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายสมคิด จันทรมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ เรียนที่ประชุม

ว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุม แทน
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัNงที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส้ิน ๓ โครงการ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมและจดัส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องล่วงหน้าแล้ว มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแก้ไข ดังนี้
- หนา้ ๒ ผู้เขา้ร่วมประชมุ ขอ้ ๑๐ จากเดมิ “นายพงศกร ยุทธโกวิท ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟา้ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค” แก้ไขเป็น “นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
- หน้า ๔ ข้อ ๕ บรรทดัที่ ๕ จากเดิม “...และต้องการจอขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ จึงได้พิจารณา  

การเพิ่มขนาดจอร่วมกับความเป็นไปได้ในงบประมาณ บทสรุปจึงอยู่ที่จอขนาด ๘๐ นิ้ว พร้อม   Switcher  ”  แก้ไขเป็น “...และ
ต้องการจอขนาดใหญ่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน       โดยผู้ใช้งานในโครงการระยะที่ ๑ แจ้งว่าจอ   Touch Screen   ขนาด ๗๐ นิ้ว  
ท่ีใช้งานอยู่ เม่ือแบ่งใช้งานเป็นหลายจอเพ่ือใช้ในการติดตามงานแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เช่น การเช็คสถานะ   Switching  Online   ข่าว     
สภาพอากาศรายวันแล้ว มีขนาดเล็กเกินไป”

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดชลบุรี มหีนงัสือที ่ชบ ๕๑๐๐๕/๗๒๙๕ ลงวันที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๒ ขอแกไ้ข
หน้า ๖ โครงการที่ ๓ ข้อ ๒ และหน้า ๒ ข้อ ๒ จากเดิม “...ค่าแรงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพสำาหรับกล้องชนิด IP ค่าอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)  ค่าแรงโปรแกรมแม่ข่ายควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด...” แก้ไขเป็น
“...ค่าแรงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพสำาหรับกล้องชนิด IP  ค่าแรงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)
ค่าแรงโปรแกรมแม่ข่ายควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด...” 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัNงที่ ๖/๒๕๖๒ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใหม่ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนีN
 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)



- 4 -

 

ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)

ลำาดับท่ี รายการ รายละเอียดการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ
2

4

9 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

10 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

11 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง

12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

วัตถุประสงค์

หน้า 17 องค์ประกอบของระบบ

หน้า 17 1.1 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทกล้อง ชุดกล้อง IP จำานวน … ชุด
ความละเอียดของภาพ

ระบบการบีบอัดภาพ
เป็น
ประเภทกล้อง ชุดกล้อง IP จำานวน … ชุด ชุดกล้อง Analog จำานวน … ชุด
ความละเอียดของภาพ

ระบบการบีบอัดภาพ
หน้า 17 1.2 มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้องสำาหรับภายนอกอาคาร

หน้า 18 1.3 เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล

หน้า 18 1.5 รองรับการเช่ือมโยงระบบ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ตารางเปรียบเทียบฉบับ 26 ตุลาคม 2561 กับฉบับปัจจุบัน (25 กันยายน 2562)

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร สำาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

เปล่ียน มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.18 LUX สำาหรับการแสดงสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
สำาหรับภาพการแสดงภาพขาวดำา (Black/White)
เป็น มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.12 LUX สำาหรับการแสดงสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำาหรับ
ภาพการแสดงภาพขาวดำา (Black/White)

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบท่ี 2 สำาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

เปล่ียน มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.3 LUX สำาหรับการแสดงสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX สำาหรับ
ภาพการแสดงภาพขาวดำา (Black/White)
เป็น มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.2 LUX สำาหรับการแสดงสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX สำาหรับ
ภาพการแสดงภาพขาวดำา (Black/White)
เปล่ียน สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
เป็น  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่าง
น้อย
เปล่ียน สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
เป็น  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่าง
น้อย
เปล่ียน สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
เป็น  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่าง
น้อย
เปล่ียน อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8600 บาท
เป็น อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8300 บาท

เปล่ียน มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าและ
สามารถทำางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
จำานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
เป็น มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SEF หรือ SFP+ จำานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

แบบฟอร์ม
หน้า 17

เปล่ียน
 เพ่ือป้องปรามและเฝ้าระวัง จำานวน … ชุด  เพ่ือสืบสวน จำานวน … ชุด
 สอบสวน จำานวน … ชุด  เพ่ือการจราจร จำานวน … ชุด  อ่ืน ๆ …...... จำานวน … ชุด
เป็น
 ความปลอดภัย … ชุด  การจราจร … ชุด  การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ … ชุด
 อ่ืน ๆ …...... จำานวน … ชุด
เปล่ียน 2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 กล้อง IP จำานวน … ชุด  มุมมองคงท่ี จำานวน … ชุด
 ปรับมุมมอง จำานวน … ชุด  อ่ืน ๆ …...... จำานวน … ชุด
เป็น 2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 IP จำานวน … ชุด  Analog จำานวน … ชุด
 อ่ืน ๆ …...... จำานวน … ชุด
เปล่ียน

 SD ไม่น้อยกว่า 4CIF
 HD ไม่น้อยกว่า 720p
 อ่ืน ๆ …...............

 ไม่น้อยกว่า 540 TVL
 อ่ืน ๆ …...............

 H.264  H.265  MPEG-4

 2MP  3MP  5MP  4K
 อ่ืน ๆ …...............

 H.264  H.265  MPEG-4  อ่ืน ๆ …...............
เปล่ียน  มาตรฐาน IP66  มาตรฐาน IP67  อ่ืน ๆ …...............
เป็น  ไม่น้อยกว่า Weather Proof IP66  อ่ืน ๆ …...............

เปล่ียน ความละเอียดของการบันทึกภาพ
 2MP  3MP  5MP  4K  อ่ืน ๆ …...............
อัตราความเร็วการบันทึก (Frame Per Second)
 10 เฟรมต่อวินาที  15 เฟรมต่อวินาที  25 เฟรมต่อวินาที  อ่ืน ๆ …...............
เป็น ความละเอียดของการบันทึกภาพ
 SD … CIF  HD … P  อ่ืน ๆ …...............
อัตราความเร็วการบันทึก (Frame Per Second)
 SD ไม่น้อยกว่า 25 เฟรมต่อวินาที  HD ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที  อ่ืน ๆ …...............
เปล่ียน รองรับการเช่ือมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK หรือ API  รองรับ  ไม่รองรับ
เป็น รองรับการเช่ือมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK  รองรับ  ไม่รองรับ
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๓.๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ดศ ๐๒๐๖ /ว๑๐๐๑๑ ลงวันท่ี ๑๗
ตุลาคม ๒๕๖๒ เร่ือง ติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป

กระทรวงดิจทิัลฯ ไดแ้จ้งกระทรวงมหาดไทยใหจ้ัดส่งรายงานผลการตดิตามแผนงานและโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรท่ี์มมีลูค่าเกนิกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึNนไป ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ
ในระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงดิจิทลัฯ ด่วนทีสุ่ด ที่ ดศ ๐๒๐๖/
ว๑๐๐๑๑ ลงวนัที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มจี่ำานวน ๕ โครงการ (๒ หนว่ยงาน) ดงันีN

๑) กรมการปกครอง จ่ำานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดท่ำาระบบการให้บรกิารประชาชนทางด้าน
การทะเบียนและบตัรประจ่ำาตัวประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๓,๕๕๑,๓๔๓,๐๐๐ บาท

๒) ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ่ำานวน ๔ โครงการ คอื
(๑) โครงการจ้างพัฒนาศูนยข์้อมลูกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวดัและการพัฒนาออกแบบ

เว็บไซต์เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๒๓๗,๐๒๔,๗๐๐ บาท
(๒) โครงการระบบบรกิารสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยดว้ยโครงข่ายเสมือน ปงีบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ วงเงนิงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) โครงการจดัหาระบบโทรศพัท์ (IP Telephony) เพือ่การสือ่สารแบบครบวงจร ปงีบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ วงเงนิงบประมาณ ๖๓๕,๑๖๗,๐๐๐ บาท
(๔) โครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๙๕๕,๙๘๓,๔๒๐ บาท
จึงขอให้กรมการปกครอง และส่ำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จดัส่งรายงานฯ ใหก้ระทรวงดิจทิัลฯ

พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ computer_mdes@mdes.go.th ภายในวนัที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และส ่ำาเนาแจ้งกระทรวง
มหาดไทยทราบทางอเีมล์ moi0210.5@moi.go.th ด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

แจ้งผ่านท่ีประชุม ให้กรมการปกครองและส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดส่งรายงานใหฝ่้ายเลขานกุารฯ
ภายในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพือ่น่ำาเรียนปลดักระทรวงมหาดไทยเพือ่โปรดทราบและจดัส่งกระทรวงดิจิทลัฯ ตอ่ไป
ท่ีประชุม รบัทราบ  และใหก้รมการปกครอง ส่ำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย จัดส่งรายงานให้ฝ่ายเลขานกุารฯ
ภายในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓.๓ การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งเปล่ียนแปลงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
การประปาส่วนภูมิภาคมหีนังสอื ที่ มท ๕๕๐๓๑/๖๒๐๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งเปลี่ยนแปลง

ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) ของการประปาส่วนภมูภิาค จากเดมิ นางสมภทัร ชอูสิสระ เปลีย่นเป็น นายมงคล
วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) รักษาการแทนผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ท่ีประชุม รับทราบ

นายสมคิด จนัทรมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ เรียนทีป่ระชมุว่า
เนื่องจากมีภารกิจต้องไปเข้าร่วมการประชุมในการเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอมอบหมายให้
พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมในระหว่างนีNไปก่อน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวนัที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใหห้น่วยงานทบทวนรายละเอยีดโครงการของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัNงสิNน ๒ โครงการ ดงันีN
๔.๑ โครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ่ำานวน ๑ โครงการ คือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำานักงาน ระบบนำาทางและติดตามรถแกไ้ฟสำาหรับ

แผนการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สัง่การแก้ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟฟ. จุดรวมงานทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี
๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๙๘,๗๑๗,๒๙๔.๔๘ บาท (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบ
แปดสตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๘๐,๑๕๙,๒๑๔.๔๘  บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน
สองร้อยสิบส่ีบาทส่ีสิบแปดสตางค์) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว สรุปคือ

๑. รายการที่ ๔ จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ นิNว แก้ไขเป็น จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ นิNว
ราคาต่อหน่วยลดลง จาก ๓๑๐,๓๐๐ บาท เป็นชุดละ ๒๑๘,๖๒๑.๗๖ บาท (ลดลง ๙๑,๖๗๘.๒๔ บาท ราคายอดรวม ลดลง
๑๔,๔๘๕,๑๖๑.๙๒ บาท)

๒. จัดท่ำาผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์สายสัญญาณภาพชนิด HDMI และผังแสดงการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าของอุปกรณ์ส่ำานักงานส่ำาหรับศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า

คณะท่ำางานประชุมครัNงที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วภูมิภาคชีNแจงที่ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนีN
๑. ถ้าใช้จอภาพขนาด ๕๕ นิNว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ (โดยการแบ่งใช้งานเป็นหลายจอ)

ประกอบด้วย ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS), ระบบควบคุมและการส่ังจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมตัิ (Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA), ระบบสั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (Mobile Workforce
Management : MWM), ข่าวสาร และสภาพอากาศ เป็นต้น จอภาพขนาด ๕๕ นิNว จะมขีนาดเล็กเกินไป การใช้จอภาพขนาด
๗๐ นิNว จะท่ำาให้สามารถวิเคราะห์ (ข้อมูลโดยการแบ่งเป็นหลายจอ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งมีช่วงระยะห่างในการ
ดภูาพจากจอทีเ่หมาะสม คอื จอ ๗๐ นิNว จะสามารถมองเหน็ไดช้ดัและถนอมสายตาในระยะ ๒.๖๓ – ๕.๒๕ เมตร เมือ่แบ่งจอ
ขนาด ๗๐ นิNวเป็น ๔ จอเท่า ๆ กัน จะมีขนาดช่องละ ๓๕ นิNว จะสามารถมองเห็นได้ชัดและถนอมสายตาในระยะ ๑.๕ – ๒ เมตร

เมื่อพิจารณาความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้งบประมาณแล้ว กฟน. เห็นว่าการลดขนาดจอให้
เป็น ๗๐ นิNว จะมีความคุ้มค่ามากกว่าจอภาพขนาด ๕๕ นิNว

๒. การใช้แบบ Analog จอเดียว จะวิเคราะห์ในวงกว้างไม่ได้ จึงมีความจ่ำาเป็นต้องใช้ Switcher 
๓. จอเล็กมีวัตถุประสงค์การใช้งานในลักษณะที่แตกต่างจากจอใหญ่ คือ จอ ๒๔ นิ Nว ใช้ส่ำาหรับ

การท่ำา function งาน ส่ังการ operate งาน และใช้จอ ๗๐ นิNว ในการวิเคราะห์ภาพรวม รายละเอียดกล่าวแล้วตามข้อ ๑.
๔. การใช้ Projector แม้จะมีรุ่นที่มีความคมชัด UHD (4K) เช่นเดียวกับ Consumer TV และ

Commercial Display แต่ Projector ไม่มีความทนต่อไฟกระชาก และไม่สามารถเปิดใช้งาน ๒๔ ชั่วโมง ๗ วันต่อสัปดาห์ ได้
อายุการใช้งานของ Projector เมื่อเปิดแบบ ๒๔ x ๗ จะมีอายุการใช้งานเพียง ๑.๒ เดือน (๑,๐๐๐ ชั่วโมง) ในขณะที่
Consumer TV มีอายุการใช้งาน ๓.๔ ปี (๓๐,๐๐๐ ช่ัวโมง) Commercial Display มีอายุการใช้งาน ๕.๗ ปี (๕๐,๐๐๐ ช่ัวโมง) 

๕. ฟังก์ชั่นการท่ำางานของอุปกรณ์ Blackbox คือ สามารถพ่วงต่อกับ Sensor ต่าง ๆ ในรถยนต์
เช่น สวิตช์กุญแจ ระดับแบตเตอรี่ เป็นต้น  สามารถน่ำาระยะทางที่เกิดขึNนจริงจากการเดินทางของรถมาใช้ในการวางแผนซ่อม
บ่ำารุง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์  นอกจากนี N อุปกรณ์ Tracking Blackbox ยังมีความเสถียร คือ สามารถ
ติดตามต่ำาแหน่งรถไดต้ลอดเวลาแม้จะดับเคร่ือง ได้ข้อมูลต่ำาแหน่งที่ถูกต้องซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถปิดบังหรือ fake ต่ำาแหน่งได้ และ
ใช้แบตเตอร่ีจากรถยนต์จึงสามารถส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งแบตเตอร่ีของรถแก้ไฟ ประมาณ ๗๐ Ah ค่ำานวณได้ดังนีN

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)
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แบตเตอร่ีรถยนต์ ๑๒ V x  ๗๐ Ah =  ๘๔๐ VAh
Tablet ใชท้ี่ชาร์จในรถ ๑๒ V x  ๑ A =  ๑๒ VA
๘๔๐ Vah / ๑๒ VA =  ๗๐ ชั่วโมง = ๒  .  ๙ วัน  

แบตเตอร่ีรถยนต์ ๑๒ V x  ๗๐ Ah =  ๘๔๐ VAh
Black box ใช้ที่ชาร์จในรถ ๑๒ V x  ๐.๐๓ A =  ๐.๓๖ VA
๘๔๐ Vah / ๐.๓๖ VA =  ๒,๓๓๓ ชั่วโมง = ๙๗ วัน

๖. เคร่ือง Table ต้องกันน่ำNากันฝุ่น เนื่องจากหน้างานมีน่ำNา เช่น ฝนตก และมีฝุ่น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. ในกรณีที่สามารถใช้แต่ละจอแยก function ได้เลยนัNน การใช้งานจอใหญ่เพื่อแบ่งหน้าจออาจ
ไม่คุ้มค่า แตถ่้าออกแบบ software ไว้ให้ต้องแสดงทุกฟังก์ชั่นรวมกันในจอเดียว ก็มีความจ่ำาเป็นต้องใช้จอใหญ่

๒. กฟภ. มีพืNนที่กว้าง จึงต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนให้รถแกไ้ฟวิ่งออกไป ไม่ใช่รถแกไ้ฟวิ่งไป
ระยะทาง ๕๐ กม. แล้วเตรียมข้อมูลไม่ครบ ไม่สามารถด่ำาเนินการแกไ้ฟได้ 

๓. การซืNอจอที่เปิดแบบ ๒๔ x ๗ ได้นัNน จะคุ้มค่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่นั่งดูจอตลอดเวลาจริง ๆ 
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชีNแจงว่ามีเจ้าหน้าที่ ๓ ผลัด ผลัดละ ๘ ชั่วโมง ท่ำางานดูหน้าจอแบบ

๒๔ x ๗ ซึ่ง กฟภ. มตีัวชีNวัดว่าต้องถึงจุดเกิดเหตุภายในกี่ชั่วโมง แต่แกไ้ฟส่ำาเร็จเร็วช้าแค่ไหนขึNนกับสาเหตุ
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ให้หนว่ยงานรับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกั

๔.๒ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่ำานวน ๑ โครงการ คือ
เมืองพัทยา  จ่ำานวน ๑ โครงการ
- โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จ ำานวน ๑๔ รายการ ของเมืองพัทยา  

งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี ๒๕๖๒ วงเงินโครงการ ๒๔,๖๕๕,๔๐๐.- บาท (ยีส่บิสี่ล้านหกแสนห้าหมืน่ห้าพนัสี่ร้อยบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอปุกรณค์อมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๙,๕๖๒,๖๒๒.- บาท (สบิเก้าล้านห้าแสนหกหมืน่สองพนัหกร้อยย่ีสบิสองบาทถ้วน)

คณะท่ำางานประชุมครัNงที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พจิารณาเอกสารเพิม่เตมิและ
จากการชีNแจงในที่ประชมุคณะท่ำางานแล้ว สรุปคอื โครงการท่ีน่ำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานัNนเป็นการจัดซืNอเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ใหก้บัโรงเรียน และเปน็การเชือ่มโยงภายในอาคารของโรงเรยีน ไมไ่ดเ้ชือ่มโยงภายนอกโรงเรยีนเหน็วา่เปน็ตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ เหน็ควรน่ำาเสนอท่ีประชุคณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป

ผู้แทนเมืองพัทยาน่ำาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปได้ว่าเมืองพัทยาไม่ใช้การส่งสัญญาณ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยวิธีใช้อุปกรณ์ Wi-Fi เนื่องจากตามขอบเขตงานหัวข้อที่ ๒ (งานขยายเครือข่ายภายในแต่ละโรงเรียน
๑๑ โรงเรียน) เมืองพัทยาได้ออกแบบการกระจายสัญญาณเป็นทั Nงแบบสาย LAN ตามจุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดสรร และ
แบบใช้ Wi-Fi กระจายตามพืNนที่ทั่วไปของอาคาร ตามข้อสักถามไวแ้ล้ว  และตามขอบเขตงานหัวข้อที่ ๓ (งานขยายโครงข่าย
ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เมืองพัทยาได้ออกแบบการขยายโครงข่ายด้วยวิธีเดินสาย Fiber optic จากโรงเรียนเมืองพัทยาหรือ
หน่วยงานราชการของเมืองพัทยาที่มีเครือข่ายอินเตอร์อยู่แล้วมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะเลือกแนวเส้นทางที่มีระยะการ
ท่ำางานที่น้อยที่สดุ ซึ่งจะประมาณระยะทางไดท้ี่ ๑,๙๐๐ เมตร (รวมทัNง ๒ แห่ง) โดยคดิเป็นมูลค่างานเดินสายนีNเป็นเงิน
๑๙๘,๙๙๘.- บาท หากใช้การส่งสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย จะต้องมีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณแบบไร้สาย 
(Point-to-point WiFi Link) ราคาชุดละประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท และเสาส่ำาหรับติดตัNงซึ่งจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะ
ท่ำาให้การส่งสัญญาณไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือประมาณ ๑๒ เมตร ราคาพร้อมติดตั Nงชุดละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมแล้ว
ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าการเดินสาย Fiber optic อีกทัNงมีข้อเสียต่าง ๆ ของระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย เช่น (๑) มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง ส่งสัญญาณได้ระยะสั Nน  (๒) มีสัญญาณรบกวนสูง  (๓) สภาพ
แวดล้อมของสถานที่ติดตัNงมีผลกระทบต่อสัญญาณมาก  (๔) มีความเร็วในการส่งสัญญาณไม่สูงมากนัก  (๕) ข้อจ่ำากัดในการ
ต่อขยายโครงข่ายต่อไปในอนาคต เป็นต้น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)



- 8 -

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า

ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เคยผ่านการพิจารณาไปแล้ว โดยอ้าง
ว่าเป็นการจัดหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อมีโครงการใหม่ที่ประสงค์จะจัดหาระบบ online เหตุใดหน่วยงานจึงไม่
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดิมให้เป็นระบบ online เพื่อประหยัดงบประมาณและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สดุ
กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถก่ำาหนดนโยบายในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ แต่โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ระทรวงมหาดไทยก่ำากับดูแล น่าจะมีการวางแผนการใช้เทคโนโลยี เช่น ท ่ำา study at home เอา
content ขึNน online เรียนแล้วก็สอบประเมินผลการเรียนได้ ไม่ต้องเดินทางมานั่งเรียนที่ห้องเรียน

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้
ว่ามีหลักสูตร online ของ กศน. แต่ content ทั่วไป ไม่ใช่ส่ำาหรับนักเรียน และมีการท่ำา MOOC โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
การเรียนการสอนในระบบ online ยากตรงการท่ำา content ไม่ใช่เทคนิค ถ้ากระทรวงมหาดไทยจะท่ำา ก็หาอาจารย์เก่ง ๆ
มาท่ำา content แล้วส่งให้โรงเรียนในสังกัด อปท. ท่ัวประเทศ
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ให้หนว่ยงานรับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกั

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานรัฐวสิาหกิจฯ ซึง่ผ่านการพจิารณาตรวจสอบในการประชุมคณะท่ำางานฯ ครัNงที ่๗/๒๕๖๒ เมือ่วนัท่ี
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว รวมทัNงสิNน ๘ โครงการ ดังนีN

๕.๑ การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ่ำานวน ๗ โครงการ คือ
การไฟฟ้านครหลวง  จ่ำานวน ๕ โครงการ
๑) โครงการจัดซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามสำาหรับอุปกรณ์ปลายทาง Endpoint  (Endpoint

Protection) งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ จ่ำานวนเงิน ๒๑,๐๕๒,๒๕๐.๐๐ บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๐,๕๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
(ย่ีสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Nแจงของหน่วยงานแล้ว
มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับรูปแบบเอกสารโครงการเป็นแบบฟอร์มโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
ซึ่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงน่ำาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปไดด้ังนีN
๑. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ThaiCERT แจ้งเตือนการโจมตทีางไซเบอร์ Operation

Sharpshooter มุ่งเป้าเจาะระบบหน่วยงานด้านความมั่นคงและโครงสร้างพืNนฐานส่ำาคัญของประเทศ เพื่อขโมยข้อมูลที่ส่ำาคัญ
๒. Behavior  ของ  Malware  มดี ังน ีN (๑ )  ม ีการ  Run Code อ ันตราย (shell code)

(๒) มีการเช่ือมต่อไปยังเคร่ืองอ่ืน ๆ ในเครือข่าย (๓) มีการสร้างไฟล์อันตรายและ Run Process ท่ีอันตราย เช่น mssync.exe
๓. EDR Function จะท่ำาการตรวจสอบการ Run Shell code พร้อมทัNงท่ำาการกักกันไปยัง

Quarantine Zone และตรวจสอบการ Run Process ที่อันตรายพร้อมทัNงท่ำาการ Kill Process 
๔. Anti-Virus จะท่ำางานในลักษณะ Signature Based และ Known Malware และท่ำาการ

Clean Known Malware แต่ EDR จะเรียนรู้จาก (๑) Behavior Based (เช ่น การ Create file ที่อ ันตราย การแก้ไข
Registry มีการเชื่อมต่อเครื่องอื่น ๆ ในเครือข่าย หรือการ  Run Script ที่อันตราย การโจมตีที่ช่องโหว่ของเครื่อง Client
(Exploit)  (๒) การดักจับ Unknown Malware Malware (Zero day Attack) เช่น WannaCry เป็นต้น (๓) Root Clause
Analysis  (๔) Detection  ตรวจสอบ Client ท่ีมีการ Run Code อันตราย, Run Process ท่ีอันตราย เป็นต้น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. การซืNอระบบมาป้องกัน ต้องมีการบันทึกไว้ว่ามี evidence มารบกวน ก่อกวน จึงต้องมีระบบ

ป้องกัน และถ้าระบบโดนรบกวนจะเสียหายอย่างไร วันละกี่ล้านบาท เรื่องเหล่านี Nควรปรากฏอยู่ในเอกสารด้วย รวมทัNงใน
ระยะยาวจะป้องกันอย่างไร ต้องซืNอ license ต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่ง Virus ก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ให้คิดเผื่ออนาคตไว้ด้วย เช่น
ปิดหดมเลย หรือเปล่ียนเป็น Linux base ฯลฯ

๒. เมื่อก่อน monitor ตรง gateway ปัจจุบันมา monitor ที่ end user ถ้า alert พร้อมกัน
๑,๐๐๐ เคร่ือง จะท่ำาอย่างไร

๓. ถ้า EDR ตรวจสอบได้ ท่ำาไมยังต้องซืNอ Anti-Virus
๔. หากพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) แล้วว่ามีความคุ้มค่า

ในการลงทุน คณะกรรมการฯ ก็เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนชีNแจงที่ประชุมว่า กฟน. มีศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation

Center หรือ SOC ซึ่งจะด่ำาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ก่ำาหนดไว้ การใช้ EDR เป็นการเสริมความสามารถของ Anti-Virus
ซึ่ง Anti-Virus ไม่สามารถดกัจับ Unknown Malware ได้ จึงต้องใช้ EDR ในการเรียนรู้พฤติกรรมแล้วดักจับ แต่ถ้าหากใช้
EDR ในการดักจับ Known Malware จะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับ Anti-Virus ซึ่งดักจับ Known Malware ได้เร็วกว่า EDR
ซึ่งต้องท่ำาการเรียนรู้พฤติกรรมก่อนจึงจะสามารถดักจับ Malware ได้  
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกั

๒) โครงการจ้างพัฒนาระบบ Service Application งานบริการธุรกิจต่อเนื่อง งบประมาณ
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ จ่ำานวนเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้นว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

๓) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน GIS พร้อมติดตั้ง
จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ จ่ำานวนเงิน ๑๔,๙๗๑,๔๔๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน ) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๔ ,๓๒๙,๔๔๐.๐๐ บาท (สิบส่ีล้าน
สามแสนสองหมื่นเก้าพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยฃะ ๗

คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้นว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)
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๔) โครงการจัดซื้อระบบบริการจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย (Active Directory) จำานวน
๑ ระบบ งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงิน จ่ำานวนเงิน ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้าน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน ๑๕,๐๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้าน  เก้าหมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Nแจงของหน่วยงานแล้ว
มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับรูปแบบเอกสารโครงการเป็นแบบฟอร์มโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
ซึ่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงน่ำาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ว่าหน่วยงานมีความจ่ำาเป็นต้อง
จัดหา license ของ Microsoft Office เนื่องจากยังมี application ที่ผูกติดกับ Microsoft Office อยู่ ซึ่งปัจจุบันมีการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิอยู่ จึงมีความจ่ำาเป็นต้องจัดหา
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้นว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

๕) โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (Data Platform) จำานวน ๑ ระบบ
งบประมาณลงทุน ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ จ่ำานวนเงิน ๕๘,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบแปดล้านแปดแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๕๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Nแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับรูปแบบเอกสารโครงการเป็นแบบฟอร์มโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท และ
ในแบบ คกก.มท.๐๑ ให้น่ำาราคา software รวมกับราคา operating system เพื่อใช้เป็นราคาเปรียบเทียบ  ซึ่งหน่วยงานได้
ปรับแก้ไขแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. เมื่อเป็น computerized แล้วได้อะไร return กลับมาบ้าง ถ้าตอบว่ามีระบบแล้ว ไม่รู้จะ
ดีขึNนเท่าใด แบบนีNไม่ควร ต้องบอกตัวเลข commit ที่ท้าทาย เช่น ๘๕ ล้านบาทแล้วจะเพิ่มประสทิธิภาพได้ร้อยละ ๕๐
เป็นต้น

๒. ตามที่หน่วยงานชีNแจงว่ามีข้อก่ำาหนดว่าต้องมี data scientist ที่มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่ากี่ปี นัNน อยากให้เพิ่มข้อก่ำาหนดว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงการคลัง จะได้ screen ว่ามีผลงานมาแล้ว เพราะ
การจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นการรับประกันผลงาน ไม่มีใครตรวจสอบ

๓. software นีNส่ำาเร็จรูปแล้วมา customize แต่ราคา ๓ รายต่างกันเล็กน้อย และไม่มคี่า
customize เลย  ซึ่ง กฟน. เรียนชีNแจงที่ประชุมว่ามีรายละเอียดในข้อ ๕ จ้างมา customize model
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึงประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกั

การประปาส่วนภูมิภาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการเพ่ิมและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ งบปรมาณรายจ่ายประจ ำาปี

พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ จ่ำานวนเงิน ๒๘,๗๕๙,๘๕๔.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ
สี่บาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๘,๗๕๙,๘๕๔.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยห้าสิบส่ีบาทถ้วน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)
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คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Nแจงของหน่วยงานแล้ว
เป็นการซืNอทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จดัหามาตัNงแต่ปี ๒๕๕๔  เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้นว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมระบบปฏิบัติการ

จำานวน ๑,๘๑๕ ชุด งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๖๑,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๖๑,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Nแจงของหน่วยงานแล้ว
เป็นการซืNอทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จดัหามาตั Nงแต่ปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาต่อไป
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้นว่ยจัดหาด่ำาเนนิการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

นายสมคิด จนัทรมฤก รองปลดักระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ไดก้ลับเข้ามาเป็น
ประธานในทีป่ระชุม ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้น่ำาเรียนสรุปผลการประชุมในวาระต่าง ๆ ท่ีผ่านมาให้ประธานทราบ

๕.๒ การพิจารณาโครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิฯ  จ่ำานวน ๑
โครงการ คือ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๘) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการจดัการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Comsolidatiom for PEA: ItiDC)
สำาหรับศูนย์ข้อมูล (data Center) และศูนย์ข้อมูลสำารอง (Disaster Recovery Center) งบประมาณประจำาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ จ่ำานวนเงิน ๘๘๖,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยแปดสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน  ๘๕๒,๔๙๙,๗๐๙.๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบสองล้านส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
เก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีNแจงของหน่วยงานแล้ว
เป็นการจัดหาระบบ Cloud ที่เป็น Infrastructure as a service (IaaS) ที่มีทัNงศูนย์ข้อมูลหลัก และศูนย์ข้อมูลส ่ำารอง
คณะท่ำางานฯ มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN

๑. การสืบราคาจากท้องตลาดส่วนใหญ่มี ๓ ยี่ห้อ บางรายการมีจ ่ำานวน ๕ บริษัท แต่เสนอ
เพียง ๒ ย่ีห้อ ให้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมว่า TOR ท่ีก่ำาหนดไว้ มีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านข้อก่ำาหนดใน TOR ได้อย่างน้อย ๓ ย่ีห้อขึNนไป

๒. ตามที่น่ำาเสนอในที่ประชุมว่า Storage สามารถรองรับได้ ๒ – ๓ ปี โดยมีหลายโครงการ
ที่ยังไม่ได้ถูกค่ำานวณรวมในการจัดหาตามโครงการนีN โดยชีNแจงรายละเอียดตามเอกสารที่น่ำาเสนอในที่ประชุม นัNน ให้จัดท่ำา
สรุปเพิ่มเติมว่าสามารถใช้งานระบบนีNส่ำาหรับระบบงานใดบ้าง นานกี่ปี  และหลังจากครบ ๓ ปีแล้วจะบริหารจัดการอย่างไร 

๓. การจัดหาฮาร์ดแวร์เพิ่มจะท่ำาการ Plug อย่างใด
๔. การบริหารจัดการค่าลิขสิทธ์ิฐานข้อมูลและแผนการโอนย้ายข้อมูล เป็นอย่างใด
๕. ให้จัดท่ำา Diagram ในภาพรวม และภาพย่อย ในลักษณะ As-Is และ To-Be

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๒)
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